



'ทุกทิศทั่วไทย' ธานีทร์ สุภาแสน พ่อเมืองเชียงใหม่ จัดงานหมั่นต้นครพิงค์และงานฤดูหนาวประจำปี เริ่มตั้งแต่ววันนี้ จนถึง 10 พ.ย.จัดที่ลานอเนกประสงค์ประเสริฐแลนด์ (กาดเซิงดอย) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.ลำพูน มีการประกวดร้องเพลงซึ่งสาวงามสนใจเข้าประกวดได้และเน้นอาหารพื้นเมืองและการละเล่นพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวได้ชมตลอดงานด้วย...\*

ด้าน **ทิวา พันธุ์ไม้สี** ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง จ.ลำปาง สภาพอากาศในพื้นที่แปรปรวนเดี่ยวดูสูงเดี่ยวด่ำ...\*

นพ.ศิริชัย ภัทรนุชาพร สสจ.ลำปาง เตือนเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศไม่ทัน เป็นสาเหตุของโรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ และปอดบวม และเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้น...\*

จากที่เคยน้ำท่วมอย่างหนัก ในจ.พิจิตร ตอนนี้อง.สากเหล็ก อ.วังทรายพูน อ.ทับคล้อ และอ.ดงเจริญ พื้นที่ส่วนใหญ่ไม่มีแม่น้ำ ไม่มีลำคลองสายหลักไหลผ่าน และไม่มีระบบชลประทาน เกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกข้าวหอมจังหวัด **จักริน เปลี่ยนนวงษ์** ผู้ว่าฯ จึงประกาศให้ วังทรายพูน เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากฝนทิ้งช่วง...\*

**ไกรสิงห์ จันทรสุกรี** หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานเพชรบูรณ์ แจ้งมาว่า สถานการณ์น้ำในอ่างกักเก็บน้ำในความรับผิดชอบทั้ง 6 แห่ง โดยเฉลี่ยมีน้ำประมาณ 60 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ น้อยกว่าปีที่ผ่านมา...\*

นพ.วิชัย ชัดติยะวิทยากุล สสจ.นครราชสีมา เตือนระวังเรื่องน้ำเน่าควรดื่ม ถ้าเป็นน้ำที่นำขึ้นมาจากห้วย หนอง คลอง บึง

ต่างๆ จะเป็นน้ำที่มีสิ่งสกปรกมาก มีทั้งแร่ธาตุ โดยเฉพาะมีเชื้อโรคต่างๆ มากมาย...\*

นพ.สมอาจ ตั้งเจริญ ผอ.โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เผยว่า จากข้อมูลที่ผ่านมาพบว่าในทุก 6 วินาที จะมีคนเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองอย่างน้อย 1 คน รองจากโรคหัวใจขาดเลือด นอกจากนี้โรคหัวใจและหลอดเลือดยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตหลักในประเทศที่กำลังพัฒนา...\*

อ.อุทุมพร ดีศรี นักวิจัยสาขาบรรพชีวินวิทยา (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แจ้งมาว่าค้นพบฟอสซิลปลาน้ำจืดชนิดใหม่ของโลก ชื่ออัสซานอิกริส เลิศบุศย์ศรี ที่ขุดพบเป็นปลากะตักน้ำจืดที่พบยุคจูราสสิกตอนปลายหรือประมาณ 150 ล้านปีก่อน สันนิษฐานเป็นต้นสายพันธุ์ปลากะตักในปัจจุบัน ขุดพบที่แหล่งขุดค้น ภูน้อย ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์...\*

พันเอก(พิเศษ) ปรามิทธิ์ พรหมอินทร์ โฆษกกองอำนาจการรักษาดความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ย้ำมาตรการรักษาความปลอดภัย ช่วง

เปิดภาคเรียนให้กับครูและนักเรียน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างในแต่ละพื้นที่แล้วแต่สถานการณ์ และในปีนี้ก็ยังคงยึดถือการปฏิบัติเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา...\*

ด้าน **อาหมาน หมัดอาดัม** ผอ.ททท. สำนักงานนราธิวาส บอกมาว่าช่วงเทศกาลวันฮารีรายออีดิลอัลดฮา มีการท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาค ได้ลดลงเหลือเพียง 80 เปอร์เซ็นต์ พื้นที่ที่มีการเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวมากที่สุดคือ อ.เบตง จ.ยะลา และ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

## ผู้สื่อข่าวทุกทิศฯ